
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 

ห้องประชุมส านักงานแม่โจ้ ๘๐ ปี  
---------------------------- 

 

ผู้มาประชุม      ต าแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  ยศราช อธิการบดี   ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ รองอธิการบดี        
3. อาจารย์รชฏ  เชือ้วิโรจน์ รองอธิการบดี 
4. นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ ผูช่้วยอธิการบดี 
5. นายประคอง  ยอมหอม ผูอ้ านวยการกองอาคารและสถานที่ 
6. นายวิเชียร ค ารินทร์ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการ 
7. นางสาวสิรวีธ์  อินจนิดา ผูอ้ านวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

๑. 8. นางสาวนีร  เรียนกุนา ผูอ้ านวยการกองคลัง 
9. นายธนภัทร  ปัญญาวงค์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางประทุมทิพย์  ดวงทวีรัตน์ ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
11. นางสมพร  แรกช านาญ ผูอ้ านวยการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 
12. นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์ ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางวราภรณ์  ฟูกุล ผูอ้ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
14. นายประศาสน์  ก้องสมุทร ผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
15. นางอรณุตรา  จา่กุญชร  หัวหนา้งานกิจกรรมนักศึกษา  

แทน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
16. นายวรุณสิริ  สุจินดา หัวหนา้งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 

แทนผูอ้ านวยการกองแผนงาน 
17. นางปราณี   พันธุ์วุฒิ ผูอ้ านวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
18. นางพัชรี  ค ารินทร์ หัวหนา้งานประชุม กองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 
19. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น) 
1. อาจารย์อภชิาติ  สวนค ากอง รองอธิการบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม รองอธิการบดี 
3. นางศรีกุล  นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี 
  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางสาวธัญทิวา  เผ่าต๊ะใจ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวกิรยิา  ทิพย์โอสถ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.  
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  -ไม่ม-ี 
 

  ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๒.๑ รับทราบการส่งเงินรายได้จากการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน  
เป็นรายได้ส านักงานอธิการบดี 

 

  ตามที่ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร ขึ้นทะเบียน สกอ. ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่     

ออร์คดิ จังหวัดเชยีงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิน้ จ านวน 43 คน ค่าลงทะเบียนรายละ 3,000 บาท รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เงินดังกล่าวถือเป็นเงินรายได้และอยู่ในหมวด

เงินรับฝาก โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินการทั้งสิ้น 139,096 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบปะมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนั้น 

ส านักงานคุณภาพฯ จงึมรีายได้จากค่าลงทะเบียนผูเ้ข้าอบรม จ านวน 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้า

พันบาทถ้วน) และได้ขอเบิกหักผลักส่งเป็นเงินรายได้ส านักงานอธิการบดี เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดยส านักฯ ได้

ท าหนังสือใหก้องคลังแล้ว จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
    คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง / รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน 
 

3.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย Green Office ของส านักงานอธิการบดี 
 

  ตามที่คณะกรรมการส านักงานสีเขียว ได้ด าเนินการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานใน
เดือนสิงหาคม คือ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2560 ได้เสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 



3 

 

1. สรุปการด าเนินงานในแต่ะหมวดก่อนการประเมินในวันที่ 11 สิงหาคม 2560       
ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวีดีทัศน์แสดงผลการด าเนินการที่ได้น าเสนอในการประเมิน
ครั้งที่ 1 และให้เพิ่มเติมข้อมูล รูปภาพ ฯลฯ ในส่วนที่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจประเมนิ  

2. รับทราบผลการประเมินส านักงานสีเขียว ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560    
ได้รับค าชื่นชมจากคณะกรรมการในหลายด้าน ส าหรับผลคะแนนการประเมิน คาดว่าจะได้รับในวันที่ 13 
กันยายน 2560  

3. ได้มอบหมายผู้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว  

4. ส านักงานอธิการบดีให้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อลดพลังงานในอาคารส านักงาน
อธิการบดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้โซล่าเซลล์บริเวณสนามและพื้นที่สาธาณะรอบอาคารส านักงาน
อธิการบดี คาดว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ ร้อยละ 44 จากการใช้ไฟฟ้าเดิม หากผลการด าเนินงาน
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริง ชัดเจนว่าเท่าใด แนวทางต่อไปคือ ส านักงานอธิการบดีจะของบประมาณใน
ส่วนตา่งที่ประหยัดค่าไฟฟ้า น ามาบ ารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ในอนาคต และขยายผลโครงการดังกล่าวต่อไป 

5. เสนอส านักงานอธิการบดีพิจารณาโครงการต่อเนื่องจากการด าเนินงานส านักงานสี
เขียว ปี 2560  

- โครงการลดการใช้กระดาษส านักงานอธิการบดี ซึ่งจะเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 
และการรณรงคก์ารใชก้ระดาษ reuse โดยน าเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณา โดยออกเป็น
นโยบายขอใหป้ฏิบัติทุกหนว่ยงาน 

- การด าเนินการเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์ : มอบให้หมวด 6 หารือกับงาน
บริหารและธุรการของทุกหน่วยงาน รวมถึงขอความรว่มมอืลดการใช้เครื่อง Laser jet และลดการเบิกจ่าย
หมกึพิมพ ์เพื่อประหยัดงบประมาณ 

- ไม่ให้พิมพเ์อกสารประกอบการประชุม ใหใ้ช้ระบบ e-meeting ในการประชุม
คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยให้ถือเป็นนโยบายปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
       6. ขยายการด าเนินการส านักงานสีเขียวไปยังหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  และ
หนว่ยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในอาคารอ านวย ยศสุข และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วัสดุครุภัณฑ์ของปี 
2560 บางรายการ เช่น ไฟฉุกเฉิน ถังขยะ สติ๊กเกอร์รณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งจะหารือกับผู้อ านวยการกองกิจการ
นักศึกษา และหนว่ยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารอ านวยฯ เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางและทีมงานที่จะด าเนินการ
ต่อไป 
   

  ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Go Eco ของมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารต้องช่วยกันขับเคลื่อน         
ต้องก าหนดเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยและด าเนินการในภาพรวม ก าหนดเป็นนโยบายให้สอดคลัอง
กับ SPO ด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติ ดังนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์ต้องก าหนดนิยาม Go Eco ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
น าไปปฏิบัติได้ จากนั้น ก าหนดเป้าหมาย จะท าอย่างไรให้ไปสู่ Go Eco  
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กิจกรรม/โครงการ ที่น าไปสู่ Go Eco เชน่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลและคุณธรรม ประหยัด
พลังงาน ประหยัดกระดาษ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เส้นทางจักรยาน ลานจอดรถ กายภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นต้น ซึ่งควรจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560  

 

ฝากกองแผนงาน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ต้องพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Go Eco เป็น
ล าดับแรก และต้องท างานให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ต้องท างานเชิงรุก บูรณาการเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน กระจายงานให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วนทุกมิติ และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากที่คณะกรรมการส านักงานสีเขียวเสนอ               
มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการลดการใช้กระดาษ และนโยบายการใช้กระดาษ Reuse : เป็นนโยบายที่มีมานาน
แล้ว จ าเป็นต้องด าเนินการทุกหน่วยงาน เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
และให้มีสถิติรายงานว่าใช้จริง ลดได้จริงหรือไม่ และให้กองคลังด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยพิจารณาให้
เหมาะสม ทั้งเรื่องการจัดซือ้จัดจา้ง รวมถึงขยายผลมาตรการการรวมศูนย์เครื่องถ่ายเอกสาร ลดการเบิกจ่าย
ค่าหมกึพิมพ ์Laser Jet ด้วย  

ทั้งนี ้ควรก าหนดหลักเกณฑใ์หบุ้คลากรมีสว่นรว่มในการด าเนินการ เชน่ การลดปริมาณ
กระดาษ โดยก าหนดเป็นนโยบายในส านักงานอธิการบดี ให้ใช้กระดาษ 2 หน้าในการพิมพ์เอกสาร การใช้
เครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม นโยบายพัสดุ การใช้เทคโนโลยี    
ที่ถูกต้อง (smart farm)  

๒. รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบ e-office ในการปฏิบัติงาน เช่น e-doc, e-meeting ,    
e-project , e-performance ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และควรแสดงผลการ
ด าเนนิงานว่าสามารถลดปริมาณกระดาษ เวลา งบประมาณได้จริง และรายงานผลใหม้หาวิทยาลัยรับทราบ 

๓. โครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องและยินดีให้การ
สนับสนุน รวมไปถึงงบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในอนาคตวิทยาการด้านพลังงานทดแทนจะเป็นเทคโนโลยีที่มี
ต้นทุนต่ า และน าไปใช้ในครัวเรือนได้ จงึตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปยังคณะ/หนว่ยงานต่าง ๆ   
ผลักดันไปจนถึงในระดับมหาวิทยาลัย 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการต่อเนื่องจากการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ปี 2560 ที่เสนอ และให้

คณะกรรมการส านักงานสีเขียวน าข้อเสนอแนะในข้อ 1 และ 2 ไปก าหนดเป็นนโยบายของส านักงาน
อธิการบดี และถือปฏิบัติทุกหน่วยงาน 

๒. เมื่อทราบผลการประเมิน และผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการส านักงาน  
สีเขียว สรุปผลการด าเนินงาน ผลที่ได้ทุกหมวด ทุกกิจกรรม รวมถึงแสดงผลที่สามารถลดได้จริง ท าได้จริง 
รวมถึงการประหยัดทุกมิติ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้น านโยบายขยายผลไปยังทุก
หนว่ยงานตอ่ไป 
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๓.๒  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศกึษา  
ส านักงานอธิการบดี 

 

  ด้วยคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี         

ได้เสนอรายงานผลการด าเนนิงานกองทุนฯ พอสรุปได้ดังนี้ 
 

รายได้จากการด าเนินงาน 

 รายได้จากมหาวทิยาลัย (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้น าสมทบกองทุน) 1,895,377.95 

 ดอกเบีย้รับ                 8,160.05 

 เงินรับฝากจากกองการเจา้หนา้ที่ และสถานีวทิยุ        372,920.00 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน         -            .  

   คงเหลือทั้งสิน้      2,276,4๓8.05 
 

  โดยเงนิกองทุนทั้งหมดฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ ้(ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่บัญชี 20-

00001556 เป็นจ านวนเงิน 2,276,438.05 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบแปด

บาทหา้สตางค์) 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะกรรมการด าเนนิงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนต่อไป 
 

๓.๓  รายงานผลการจัดโครงการจิตบริการ ใจส าราญ งานสัมฤทธิ์ 
 

  ตามที่กองกลาง ร่วมกับกองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดท าโครงการ “จิตบริการ           
ใจส าราญ งานสัมฤทธิ์” ขึน้ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุมอาคม กาญจนประโชต ิช้ัน 4 
อาคารอ านวย ยศสุข ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 14.00 น. โดย คุณสุพรรณิการ์  บุตรรัตน์ เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทัศนคติต่องานบริการเชิงบวก และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท างานที่ดี ”  
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในส านักงานอธิการบดี และคณะ/ส านัก ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 150 คน 
บัดนี้ โครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การด าเนินโครงการส าเร็จไปด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ จ านวน 150 คน ในการนี้ ได้สรุปข้อเสนอแนะ     
ข้อควรปรับปรุง รวมถึงหัวข้อในการจัดอบรมครั้งต่อไป เสนอที่ประชุมด้วยแล้ว จงึเสนอที่ประชุมพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นจริงหรือไม่ 
ควรมีการวัดความรู้ความเข้าใจหลังจากเข้าร่วมโครงการอบรมแล้ว เรื่องดังกล่าวควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย 
และจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ควรน าเรื่องคิด วิเคราะห์ และต้องมีการประเมินโครงการด้วย ต้องหา
วิธีการ แนวทางใหก้ารอบรมได้ผลในทางปฏิบัติ หรอืน ามาใช้ได้จริง  
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  ที่ประชุมรับทราบรายงาน และจากข้อเสนอแนะ ให้ฝา่ยยุทธศาสตรไ์ปพิจารณาการอนุมัติ
โครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาพัฒนาหรอืปฏิบัติได้จริง 
 

     ๓.๔  ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการก าหนดวันสัมมนาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ 
  ราชการ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้มมีตเิห็นชอบการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 1 แล้วนั้น  ในการนี้ 
กองแผนงานจงึขอเสนอผลการด าเนินงานโครงการตามแผนต่อที่ประชุม ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวน

โครงการตาม

แผน 

จ านวน

โครงการที่

อนุมัติ 

งบประมาณ

ที่จัดสรร 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

1. พัฒนาการบรหิารจัดการ 8 5 264,800 101,400 

2. พัฒนาบุคลากร 8 5 654,325 127,725 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 2 2 2,100 2,100 

4. พัฒนาการให้บริการ 2 2 82,500 57,100 

รวมท้ังสิ้น 20 14 1,003,725 288,325 

 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  2 โครงการ 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองแผนงาน) 
- เดิมกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการ สนอ.ฟอรั่ม ซึ่งกองกลางเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ได้มี

การปรับแผนให้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ             
แตเ่นื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรมฯ จงึขอยกเลิกกิจกรรมผลักดันการด าเนินงานตามแผนส านักงานอธิการบดี  

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การก าหนดค่ามาตรฐานรายการค่าใช้จ่ายใน
โครงการของส านักงานอธิการบดี (กองคลัง)  

- กองคลังจะด าเนนิการให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
3. โครงการวิพากษ์และแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (กองแผนงาน)  

- ยุบรวมเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสัมมนา 
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โครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการ  จ านวน 4 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ 2560 : โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าองค์ความรู้มาพัฒนางานภายในส านักงานอธิการบดี (หัวข้อ KM เป็น เรื่องการใช้งาน
ระบบออกเลขรหัสครุภัณฑ์และการขึน้ทะเบียนครุภัณฑ์) (กองการเจ้าหนา้ที่)  

- กองคลังปรับหัวข้อในการจัดสัมมนาใหม่ และจะด าเนนิการให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติโครงการแล้ว แต่ยังไม่มีการ

ด าเนินการ : เป็นโครงการศึกษาดูงานด้านคุณธรรม แต่เนื่องจากเจ้าของสถานที่แจ้งว่าไม่พร้อม จึงยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

3. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้น าของส านักงานอธิการบดี อธิการบดี ขออนุมัติโครงการแลว้ 
แตย่ังไม่มีการด าเนินการ : อยู่ระหว่างการปรับโครงการใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดี (กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผดิชอบหลัก กองสวัสดิการเป็นผู้รับผดิชอบรอง) 

- ยกเลิกกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา ค่าใช้จา่ยบางรายการ
ไม่สามารถเบิกจา่ยได้ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือข้อกฏหมาย 

- กองสวัสดิการได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องออกก าลังกาย และใหบ้ริการแก่
บุคลากรส านักงานอธิการบดีแลว้ โดยจัดตัง้ไว้ด้านหลังอาคารแผ่พืชน์ ด้านมีหลังคา 
 

ตัวชี้วัดท่ีมีผลกระทบจากการไม่ด าเนนิการโครงการ 
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสุขภาพดีขึ้น  (ร้อยละ 80) : (เป้าหมายจากบุคลากรที่เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพ  ซึ่งกองกิจการนักศึกษาขอยกเลิกการด าเนินงานโครงการ) 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนื่องจากมีหลายโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือยังไม่เรียบร้อย บางโครงการมี

การยกเลิก จึงเห็นควรหารือร่วมกันเพื่อทบทวนหรือปรับแผนงานโครงการให้สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพภายใน ของส านักงานอธิการบดี 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน อาจน าโครงการย่อยเหล่านี้ไป
ด าเนินการร่วมกับร่วมกับโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการอบรมหลักสูตรผู้น าการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) 
หรือใช้วิธีการอื่นใดที่จะสามารถตอบตัวชี้วัดได้ เช่น ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดีที่ส่งบุคลากรไปอบรม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่าวิธีการใดจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อร้อยละ
ความส าเร็จของโครงการ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ หารือกับผู้ช่วยอธิการบดี 
(อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)  

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรใหห้ารอืกันเป็นการเฉพาะเรื่อง จงึมมีต ิดังนี้ 
๑. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ 2560 และเห็นชอบก าหนดวันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 
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๒. ให้ฝ่ายเลขานุการ นัดประชุมหารือผู้อ านวยการกอง ศูนย์ ส านักงาน ในเรื่องดังกล่าว     
ในวันศุกร์ที่ 2๒ กันยายน 2560 หลังจากงานมุทิตาจิตแล้ว โดยให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กชพร  ศิริโภคากิจ) เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดี (อาจารย์ร ชฏ       
เชื้อวโิรจน์) , รองอธิการบดี (อาจารย์อภชิาติ สวนค ากอง) , รองอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  
บัวจูม) , ผูช่้วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล)  
 

ทั้งนี้ ให้กองคลังจัดท าข้อมูลเรื่องการเงินงบประมาณและเงินติดลบ สรุปที่มาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา และให้กองแผนงานจัดเตรียมขอ้มูลเรื่องแผนปฏิบัติราชการฯ ที่จะจัดท าในวันที่ 27 กันยายน 
2560 มาหารอืในเบือ้งตน้ก่อน 
 

๓.๕  รายงานการเงิน : รายรับจริง-รายจ่ายจริง เงินรายได้มหาวิทยาลัย  
และเงนิรับฝากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

  ตามที่กองคลัง ได้จัดท ารายงานรับจ่ายจริง บัญชีเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้
มหาวิทยาลัย รายได้ผลประโยชน์ + ค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอม 1/2559 และเทอม 2/2559 ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาเงินกู้ เทอม 2/2559) และเงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2560 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ 
ตุลาคม 2559–31 มีนาคม 2560) เรียบร้อยแลว้ สรุปเงินคงเหลือในภาพรวมดังรายงานต่อไปนี้ 

แหล่งเงิน คงเหลือ (บาท) 
เงินกันไว้เบิกเหลื่มปีงบประมาณ 2559 23,322,250.64 
เงินรายได้เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2559 148,279,710.01 
เงินพัฒนานักศึกษาเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2559 10,897,477.57 
เงินรายได้ประจ าปี 2560 206,759,211.95 
เงินพัฒนานักศึกษาประจ าปี 2560 28,357,941.30 
เงินสะสมเพื่อจัดหางบลงทุนและพัฒนาบุคลากร 15,117,614.02 
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารสะสม 45,442,277.37 
เงินรับฝาก 148,303,891.14 
รายได้รอรับรู้ 7,031,653.64 
หน่วยงานในก ากับ (วิสาหกจิ) 16,183,010.65 

รวม 649,695,038.29 
 

  ในส่วนของหนว่ยงานที่มียอดติดลบและยังไม่มีแผนการชดใช้ คือ 
1. ส านักงานอธิการบดี    -7,317,604.98 
2. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     -481,728.07 
3. ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร     -904,396.09 
4. มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ -2,898,068.90 
5. มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร    -1,399,452.85 

(เงินเหลอืจา่ย + งบพัฒนานักศึกษา) 
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6. หน่วยงานวิสาหกิจ มีการปรับปรุงยอดจากบัญชีเงินรับฝากเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานแล้ว แต่เนื่องจากการตั้งประมาณการของหน่วยงานวิสาหกิจ มีการตั้งงบประมาณที่ซ้ าซ้อนในส่วน
ของการส่งเงินและเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินวิจัย ส่งผลให้ยอดรายรับจริงเทียบกับประมาณการตามเล่ม
งบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจ มีผลต่างเป็นจ านวนมาก 
 

ทั้งนี ้กองคลังได้ส่งรายละเอียดใหก้ับทุกหน่วยงานได้รับทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ
ที่ประชุมด้วยแล้ว  

 

ในการนี้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) ได้เสนอแนวทางใน
การด าเนินการว่า ส าหรับหน่วยงานที่มียอดงบประมาณติดลบ เห็นควรให้กองคลังและกองแผนงาน จัดท า
ประมาณการรับ-จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยให้ตั้งเป็นลูกหนี้มหาวิทยาลัยไว้ และท าแผนในการชดใช้ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพทางการเงินที่ผ่านมา 3 ปี และประมาณการ 3 ปี เพื่อประเมินสถานภาพทาง
การเงิน ทั้งนี้ จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้ 
๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จาก 3 ภาคการศึกษา ดังนั้น     

หากเป็นไปตามประมาณการ ส านักงานอธิการบดีจะมีเงินเหลือจ่ายเพื่อชดใช้เงินติดลบได้ ส่วนที่เหลือจาก
การชดใช้ ควรจัดท าแผนในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ส่วนหนึ่งควรน าไปพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส ารวจ           
ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

๒. ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้
น าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการในทุกมิติของมหาวิทยาลัย ทั้งในแงข่องการบริหาร ระบบฐานขอ้มูล การ
ปฏิบัติงาน และงานบริการนักศึกษา อีกทั้งเกี่ยวข้องกับ Green Office เรื่องการลดกระดาษ หากน าระบบ
สารสนเทศมาใช้การปฏิบัติงานจะเป็นระบบมากขึ้น เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรเพื่อให้รูเ้ท่าทันเทคโนโลยีและน าไปใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวต้องแก้ปัญหาใหเ้ป็นระบบ เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี จึงเห็นควรให้น าไปหารือร่วมกับการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 
22 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ให้กองคลังจัดท าข้อมูลเรื่องการเงินงบประมาณ และเงินติดลบ สรุปที่มาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา และให้กองแผนงานจัดเตรียมข้อมูลเรื่องแผนปฏิบัติราชการฯ ที่จะจัดท าในวันที่ 26 กันยายน 
2560 มาหารือในเบื้องต้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและให้การบริหารงานด้านแผนและงบประมาณมี
ความสอดคล้องกัน 
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 ๓.๖ พิจารณาสถานที่จัดวางเครื่องออกก าลังกายของส านักงานอธิการบดี 
 

ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้พิจารณาถึงการด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท างานของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และกองสวัสดิการเป็นผู้รับผดิชอบรอง นั้น  

 

ในการนี้ ผูร้ับผิดชอบโครงการได้แจง้เหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 
- ยกเลิกกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายบาง

รายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรอืข้อกฏหมาย 
- เนื่องจากกองสวัสดิการได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกาย และให้บริการ

แก่บุคลากรส านักงานอธิการบดีแลว้ จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
๒.๑ เครื่องออกก าลังกายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์ส านักงาน

อธิการบดี ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานอธิการบดีได้ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล   ที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายทุกวันพุธ และให้บุคลากร
ได้มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่หลากหลาย ไม่ไกลจากส านักงานอธิการบดีจนเกินไป จึงเห็นควรให้ติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายไว้ที่อาคารแผพ่ืชน์ 

2.2 เห็นควรมอบหมายใหก้องสวัสดิการ ดูแลรักษาอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ
มอบหมายใหก้องอาคารและสถานที่ ด าเนนิการตดิตั้งเครื่องออกก าลังกายให้เหมาะสม  

๒.๓ หากจะด าเนินโครงการฯ ต้องปรับตัวชีว้ัดใหส้อดคล้อง และสามารถวัดผลได้ โดยให้
น าไปหารอื ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการฯ และบรรลุผลตามตัวชี้วัดได้  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย ไว้ ณ อาคารแผ่พืชน์ 
ตามที่เสนอ และให้กองสวัสดิการ กองอาคารและสถานที่ ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา 
 

  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 ๕.๑  หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

  ด้วยรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศริิโภคากิจ) แจ้งว่าได้หารอืกับส านักงาน
ตรวจเงนิแผน่ดิน และได้ให้ข้อเสนอหลักเกณฑใ์นการวิเคราะหโ์ครงการ จ านวน 7 ขอ้ ที่มปีระโยชน์และควร
ถือปฏิบัติ จงึน าแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ท่ี 1 อ านาจหน้าที่  

1) มีกฎหมาย หรอื พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย รองรับหรือไม่ 
2) เป็นหนา้ที่โดยตรง หรือมีหน้าที่สง่เสริม หรอืสนับสนุน 
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หลักเกณฑ์ท่ี 2   งบประมาณ 
1) งบประมาณอนุมัตโิดยถูกต้อง 
2) มีที่มาของรายละเอียดของกิจกรรม / ราคากลางชัดเจน โดยต้องค านึงว่า  

ก. มีแนวทางเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด 
ข. รายละเอียดของกิจกรรม ต้องชัดเจน ครบถ้วน 
ค. มีแผนการด าเนินงาน และรายละเอียดแล้วเสร็จที่ชัดเจน 
ง. ไม่ซ้ าซ้อนกับหนว่ยงานอื่น 

 

หลักเกณฑ์ที่ 3  การเบิกจ่าย – มีระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อบังคับ และกฎหมายให้กระท าได้ 
 

หลักเกณฑ์ท่ี 4  ซักซ้อมและแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติ / ซักซ้อม  - ค าสั่ง / หนังสือเวียน 
 

หลักเกณฑ์ท่ี 5  ดุลพินิจ  
1) ชอบด้วยกฎหมาย 
2) ต้องไม่มสี่วนได้เสีย 
3) โดยดุลพินจิดังกล่าวต้องใชเ้ท่าที่จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 
 

หลักเกณฑ์ท่ี 6  ประโยชน์สาธารณะ 
 ต้องไม่มปีระโยชน์ทับซ้อน หรอืผลประโยชน์ขัดกัน ไม่ใชเ่รื่องส่วนตน หรอืไม่ใช่ความเชื่อ หรอื

เพื่อตัวเอง 
 

หลักเกณฑ์ท่ี 7  โปร่งใสตรวจสอบได้  
 ด าเนนิการโดยเปิดเผย จัดท าเอกสารถูกต้อง (มีเอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

และที่ส าคัญ ตอ้งมีการประเมินผลโครงการ แผนงาน ดังกล่าว) 
ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้อ านวยการกอง ศูนย์ ส านักงาน น าไปแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน     

เป็นแนวฏบิัติและใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กันยายน 2560  
 

 ๕.2 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2558 
 

  เนื่องด้วยส านักงานสรรพากรพื้นที่เขตเชียงใหม่ ๒ ได้ตรวจสอบข้อมูลการยืนแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีข้าราชการและ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือนแล้ว แต่ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีกจ านวนหนึ่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปี
ภาษี 2558 และรวมถึงปี 2559 ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย (ทั้งนี ้รายชื่อที่สง่มา คลังได้แจง้ให้เจ้าตัวแล้ว) 
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู้มีเงนิได้เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกฎหมายแห่ง
ประมวลรัษฎากร ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 




